

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107547000745

63/1 ถนนพระราม 9
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0 2201 6000
โทรสาร 0 2245 1435
E-mail contact@mcot.net

www.mcot.net



ประกาศ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ที่ 65 /2561

เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (บมจ. อสมท) ตระหนักถึงภารกิจ การเป็นสื่อสารมวลชนของประเทศ ด้วยการทำหน้าที่สื่อสาร ข้อมูล ข่าวสาร สาระประโยชน์ ให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียม เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่องค์กรยึดถือ เสมือนกับการเป็นหุ้นส่วนของ สังคมไทย พร้อมเคียงข้าง และช่วยพัฒนาสังคมในทุกๆ สถานการณ์ ดังนั้น ในฐานะกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จึงขอแสดงเจตจำนงในการบริหารงาน และจะนำพาให้ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันปฏิบัติงานตามภารกิจความรับผิดชอบ อย่างซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ตลอดจนให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันปราบปรามการทุจริต การให้และรับสินบน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและ ประเทศชาติ โดยมีหลักการสำคัญดังต่อไปนี้

1. การมีเจตจำนงในการกำหนดนโยบาย การบริหาร และการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย การบริหาร และการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)

2. การมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยขีดความสามารถและความมีประสิทธิภาพอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและ ประเทศชาติ (Responsibility)

3. ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความยุติธรรมที่สามารถอธิบายได้ (Equitable Treatment)

4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส ครบถ้วนและถูกต้อง รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ (Transparency of Information Disclosure)

5. มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ด้วยการทำงานเชิงรุก คิดเชิงบวก

/และมีจิต...

"อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน"

บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกำกับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

และมีจิตบริการ โดยมูลค่าที่เพิ่มนั้นเป็นผลลัพธ์ของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทุกด้าน (Value Creation)

6. ยึดมั่นในหลักการธรรมาภิบาล มีศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการประกอบธุรกิจ (Ethics)

7. ร่วมกันสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต และสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต ไม่ทนต่อการทุจริตทั้งปวง มีความละเอียดและเกรงกลัวที่จะทุจริต มีการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Integrity culture)

จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561



(นายเข็มศักดิ์ พลเดช)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

"อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน"

บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกำกับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน